
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยทีÉ 2/2558 

วันทีÉ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

 

เมืÉอได้เวลาตามทีÉก ําหนดเลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกฯ หัวหน้าส่วนราชการ ครบองค์ 

ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพ 

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  

สมัยสามัญ สมัยทีÉ 2/2558 อาศัยตามความในมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน

ตําบล พ.ศ. 2537  และทีÉแก้ไขเพิÉมเติมถึง (ฉบับทีÉ 6)  พ.ศ.2552 เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยทีÉ 2/2558 ตั Ê งแต่

ว ันทีÉ 1-15 พฤษภาคม 2558 มีก ําหนดไม่เกิน 15 ว ัน  

ระเบียบวาระทีÉ 1  เรืÉองทีÉประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี 

  - ตามทีÉสภาได้ก ําหนดเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยทีÉ 2/2558  เรืÉ อง  ขอเชิญประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยทีÉ 2 / 2558 อ้างถึง  1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิÉมเติมถึง (ฉบับทีÉ 6)  พ.ศ.2552 มาตรา 53 2. ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิÉน พ.ศ. 2547 ข้อ 22 

  - ตามทีÉองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ได้ก ําหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยทีÉ 2/2558  ตั Ê งแต่ว ันทีÉ  1 พฤษภาคม 2558 - 15  

พฤษภาคม  2558 ผมมีเรืÉองแจ้งสมาชิกขอลา จ ํานวน  4  รายคือ  

   1. นายสุริย ัน   จันทร์รง ลากิจ 

2. นายกระแส เกิดกัน  ลาป่วย 

3. นายทวีป เกตุแก้ว  ติดภารกิจ 

4. นายสมนึก นาคงาม  ลากิจ 

 - มีเรืÉองทีÉจะแจ้งให้ทีÉประชุมทราบเกีÉยวกับการได้มาซึÉงสมาชิกสภาท้องถิÉน หรือผู ้บริหาร

ท้องถิÉนเป็นการชั Éวคราว ขอเชิญปลัดสุทัศนะ  จินวงศ์ ชี Êแจงครับ 

ปลัด อบต. นายสุทัศนะ  จินวงศ ์

 - ขอแนะนําข้าราชการทีÉย ้ายมาใหม่ จาก อบต.สาคู นางสาวมณฑา  อินณรงค์ ต ําแหน่ง 

บุคลากร มาดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าทีÉวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเชิญแนะนําตัวครับ 

 

 

/เจ้าหน้าทีÉ... 



เจ้าหน้าทีÉวิเคราะห์ฯ นางสาวมณฑา  อินณงค ์

 - เจ้าหน้าทีÉวิเคราะห์นโยบายและแผน ย ้ายมาจาก อบต.สาคู อ ําเภอพระแสง จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี เดิมมาจากตําแหน่งบุคลากร มาดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีÉวิเคราะห์นโยบาย

และแผน  ย ้ายมาเมืÉอว ันทีÉ 17 เมษายน 2558 ซึÉ งพร้อมทีÉจะทํางานกับคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาทุกท่าน จะตั Êงใจปฏิบัติหน้าทีÉให้ดีทีÉสุดค่ะ 

ปลัด อบต. นายสุทัศนะ  จินวงศ ์

 - การได้มาซึÉ งสมาชิกสภาท้องถิÉนหรือผู ้บริหารท้องถิÉนเป็นการชั Éวคราว โดยได้รับ

หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เมืÉอว ันทีÉ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ซึÉงช่วงนั Êนเราได้ประชุม

สภาไปวันทีÉ 12 กุมภาพนัธ์ 2558 จริง ๆ แล้วต้องแจกหนังสือฉบับนีÊ  พร้อมกับประชุม

สภาฯ โดยเรืÉ องนีÊ เกีÉยวเนืÉองกับสมาชิกสภาท้องถิÉนและผู ้บริหาร เพืÉอให้การบริหาร

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้จังหวัด กรณีสมาชิกสภา

ท้องถิÉนหรือผู ้บริหารท้องถิÉน ทีÉพ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วก่อนวันทีÉ 1 มกราคม 2558 

ส่วนของสภาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก มีผลกับหนังสือฉบับนีÊ  ต้องดํารง

ตําแหน่งต่อไป ตามคําสั Éง คสช.ทีÉ  1/2557 เรืÉ อง การได้มาซึÉ งสมาชิกสภาท้องถิÉนหรือ

ผู ้บริหารท้องถิÉนเป็นการชั Éวคราว ลงวันทีÉ 25 ธันวาคม 2557 กรณีองค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก ไม่ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิÉน มาประชุมสภาท้องถิÉนครั Ê งแรก

ภายใน 15 ว ันและไม่ต้องดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถิÉนและรองประธานสภา

ท้องถิÉน     

 - กรณีผู ้บริหารท้องถิÉน ก ําหนดให้ผู ้บริหารท้องถิÉนทีÉต้องพ้นจากตําแหน่ง เนืÉองจากครบ

วาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั Ê งองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ตั Ê งแต่ว ันทีÉ 1 มกราคม 

2558 ย ังคงอยู่ในตําแหน่งเพืÉอปฏิบัติหน้าทีÉต่อไป จนกว่าคณะกรรมการเลือกตั Ê งจะได้มี

การเลือกตั Ê งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั Êงสมาชิกสภาท้องถิÉนหรือผู ้บริหารท้องถิÉน  

ถือได้ว่ากรณีดังกล่าวผู ้บริหารท้องถิÉนย ังมิได้พ้นจากตําแหน่ง จึงไม่ต้องปฏิญาณตนในทีÉ

ประชุมสภาท้องถิÉน และไม่ต้องแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิÉน  

 - กรณีการแต่งตั Êงรองผู ้บริหารท้องถิÉน ทีÉปรึกษาผู ้บริหารท้องถิÉน และเลขานุการผู ้บริหาร

ท้องถิÉน ในกรณีดังกล่าว เมืÉอผู ้บริหารท้องถิÉนย ังไม่พ้นจากตําแหน่ง รองผู ้บริหารท้องถิÉน  

ทีÉปรึกษาผู ้บริหารท้องถิÉนและเลขานุการกับผู ้บริหารท้องถิÉนนั Ê น ก็ย่อมไม่พ้นจาก

ตําแหน่งเช่นเดียวกัน 

 - ขอแจ้งเรืÉอง ประกาศผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี การใช้ทีÉดินในอนาคต สามารถ 

มาดูผ ังเมืองได้ทีÉบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

/- เรืÉองการจ่าย... 



 - เรืÉองการจ่ายเงินสะสม ตอนนีÊสตง.มีการเข้าตรวจด้านการจ่ายเงินสะสม  เงินสะสมคือ

เงินนอกงบประมาณ เป็นเงินรายได้ ตราเป็นข้อบัญญัติ  ในปีทีÉเราเหลือจ่าย จะตกไปเป็น

เงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ จากสภา

ท้องถิÉนภายใต้เงืÉอนไข ดังนีÊ 

  1. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึÉงอยู่ในอํานาจหน้าทีÉขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิÉน ซึÉงเกีÉยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการทีÉเป็นการเพิÉมพูนรายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน หรือกิจการทีÉจัดทําเพืÉอบําบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชนทั ÊงนีÊ  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน หรือตาม 

ทีÉกฎหมายกําหนด 

  2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนแต่

ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3. เมืÉอได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนต้อง

ดําเนินการก่อหนีÊ ผูกพันให้เสร็จสิÊ นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึÉ งปีถัดไป หากไม่

ดําเนินการภายในระยะเวลาทีÉก ําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั Êนเป็นอันพับไป 

  ทั ÊงนีÊ  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิÉนมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอทีÉจะจ่าย

ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินทีÉมีสาธารณภัยเกิดขึ Êน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค ํานึง 

ถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

 - เรืÉองว ัคซีนพิษสุนัขบ้า ทางอบต.ปากแพรกตั Êงไว ้ทุกปี แต่เมืÉอ สตง.เข้ามาตรวจ ได้ชี Êแจง

ว่าผิดระเบียบ และไม่ใช่หน้าทีÉของท้องถิÉน โดยหน่วยงานทีÉรับผิดชอบโดยตรงเป็นของ 

ปศุสัตว์ทีÉดูแลเรืÉองนีÊอยู่ และใน พรบ.พิษสุนัขบ้า เป็นเรืÉองของเจ้าของสัตว์ทีÉต้องให้สัตว์

ได้รับวัคซีน ขอให้สมาชิกช่วยชีÊแจงสมาชิกในหมู่บ้านให้ทราบด้วย 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี  ขอบคุณปลัด อบต. ทีÉชี Êแจงรายละเอียดครับ  

นายก อบต. นายปราโมทย์   เพชรรัตน์  

 - การจ่ายขาดเงินสะสมต้องมีความละเอียดมากขึ Ê น ค ํานึงถึงความเดือดร้อนของ

ประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั Ê งวาระในรายงานการประชุมของหมู่บ้าน ซึÉงสตง. 

ละเอียดมากเกีÉยวกับเอกสารประกอบ เพืÉอส่งผ่านมาย ังสภา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  

ปลัด อบต. นายสุทัศนะ  จินวงศ ์

 - ขอเพิÉมเติมต่อจากนายก อบต. เรืÉองจ่ายขาดเงินสะสม ว่าต้องเน้นย ํ Ê าว่าการจ่ายขาดนั Êน 

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เลยต้องขอเอกสารเกีÉยวกับรายงานการประชุม

หมูบ่้าน เสนอมา ถือว่าเป็นเรืÉองด่วน อย่างเช่นเรืÉองถนน สะพานทีÉชํารุด ถือเป็นเรืÉอง

เร่งด่วน  

/- เรืÉองการจัด... 



 - เรืÉ องการจัดซืÊอครุภัณฑ์ ทีÉใช้งบประมาณของรัฐ ต้องบรรจุในแผนงบประมาณ ต้อง

ระบุไว้ในข้อบัญญัติ ไม่สามารถใช้เงินสะสมได้ 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี ขอบคุณปลัด อบต. ทีÉชี Êแจงครับ 

ระเบียบวาระทีÉ 2  รับรองรายงานการประชุมครัÊงทีÉแล้ว  

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี เชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบและเสนอ เพืÉอแก้ไขข้อบกพร่อง 

ในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก การประชุมสภา

สมัยสามัญ  สมัยทีÉ 1/2558  เมืÉอว ันทีÉ  12  กุมภาพันธ ์ 2558   ตามเอกสารรายงานการ

ประชุมทีÉสภาได้แจกให้ท่านสมาชิก ถ้าเห็นว่ามีข้อผิดพลาดก็เสนอแก้ไขในส่วนนั Êนได้  

เชิญครับ ถ้าไม่มีส่วนไหนแก้ไขเพิÉมเติม ผมขอมติครับ 

มติทีÉประชุม  เห็นชอบไม่มีข้อแก้ไขเพิÉมเติมด้วยเสียงทั Êงหมด 

ระเบียบวาระทีÉ 3 กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี ท่านสมาชิกท่านใดมีเรืÉ องกระทู้ถามผู ้บริหารหรือท่านนายก 

เกีÉยวกับการทํางาน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก ท่านมีข้อสงสัยเรืÉองใด เชิญสอบถามครับ  

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี ถ้าไม่มีผมขอผ่านไประเบียบวาระทีÉ 4  

ระเบียบวาระทีÉ 4 ญัตติทีÉคณะกรรมการทีÉสภาท้องถิÉนตั ÊงขึÊนพิจารณาเสร็จแล้ว  

 - (ไม่มี)   

ระเบียบวาระทีÉ 5   เรืÉองเพืÉอพิจารณา 

   - การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภกัดี  ตามทีÉผู ้บริหารได้นําเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561  ให้

สภาได้พิจารณาในวันนีÊ  สภาฯ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวเลย  

   วาระทีÉ 1 เรืÉองรับหลักการร่างฯ 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี  

 - ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561) ประกอบด้วย ส่วนของบทนํา เป็นลักษณะ

ของแผนพัฒนาสามปี สภาพทั Éวไปและข้อมูลพืÊนฐาน ส่วนของผลการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบล และสรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาถ้าท่านไม่มี 

ข้อสงสัยผมจะขอมติในวาระทีÉ 1 ถ้าท่านสมาชิกเห็นชอบในวาระทีÉ 1 เรืÉ องรับหลักการ 

ร่าง โปรดยกมือครับ 

มติทีÉประชุม  เห็นชอบ  25  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

 งดออกเสียง  - เสียง 

 

/วาระทีÉ 2... 



   วาระทีÉ 2 เรืÉองการแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ  นายปัญญา  ชนะภักดี     

- การแปรญัตติ เชิญสมาชิกแปรญัตติ ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบโครงการของท่าน 

ดูว่าโครงการใดไม่ถูกต้อง และโครงการทีÉจ ําเป็น แต่ไม่มีในแผน  รายละเอียดต่าง ๆ  

ทีÉขาดหาย ระบุให้ชัดเจนขึ Êน เชิญครับ 

ส.อบต. หมู่ทีÉ 4 นายวิรัตน์  ดวงมุสิทธิ Í 

 - หน้าทีÉ  36 โครงการลําดับทีÉ  25 และ 26 สามารถเปลีÉยนแปลงปี พ.ศ.ได้หรือไม่  

ซึÉงผมได้ไปปรึกษาผ่านประชาคมหมู่บ้านว่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาเหมน  

และโครงการก่อสร้างสะพานเขาเหมน หมู่ทีÉ 4 จะปรับเปลีÉยนปี พ.ศ. ทีÉท ํา 

 - หน้าทีÉ 63 และหน้า 64 ซํ Ê ากัน ให้ตัดรายการหน้า 64 ข้อ 32, 33 ออกครับ 

ส.อบต. หมู่ทีÉ 13 นางเนตรนภา  ดวงภักดี 

 - หน้าทีÉ 51 ล ําดับทีÉ 102 โครงการทีÉ 102 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยร่วมใจ  

หมู่ทีÉ  13 ต่อหมู่ทีÉ  14 (ช่วงทีÉ  3) เดิมระยะทาง 1,000 เมตร ขณะนีÊ ได้ทําไปแล้ว  

400 เมตร เหลืออีก 600 เมตร งบประมาณก็เปลีÉยนแปลงไปด้วยค่ะ 

 - หน้าทีÉ 52 ล ําดับทีÉ 109 โครงการก่อสร้างท่อเหลีÉยมบ้านนายถัน (พานพอ) หมู่ทีÉ 13 และ 

ถัดไปลําดับทีÉ  110  เป็นโครงการก่อสร้างท่อเหลีÉยม คสล. ซ.บ้านนายจําลอง  

(หว้ยนายเพี Êยน) หมู่ทีÉ 13     

ส.อบต. หมู่ทีÉ 15 นายอดุลย์  ดุกล่อง 

 - เพิÉมโครงการจุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั Ê งระบบหอถัง ซึÉงได้ผ่านประชาคมหมู่บ้าน

แล้ว 

ส.อบต. หมู่ทีÉ 10 นายกฤษดา  ทองหยอด 

 - หน้าทีÉ  46 โครงการทีÉ  78 โครงการปรับปรุงถนนป้ายลูกหมี แก้ไขเป็น โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางซอยลูกหมี หมู่ทีÉ 10 ระยะทาง 500 ม. กว้าง 5 ม. เปลีÉยนเป็นกว้าง 6 

ม. และงบประมาณ ปี 2560 เป็นปี 2559 

ส.อบต. หมู่ทีÉ 10 นายเสงีÉยม  ดาววิจิตร  

 - หน้าทีÉ 46 โครงการทีÉ 81 ยกเลิกครับ และหน้าทีÉ 47 โครงการทีÉ 82 เปลีÉยนชืÉอโครงการ

เป็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยทรายขาว – ห้วยบก และแก้ไขขนาด

กว้างจากเดิม 6.00 ม. เปลีÉยนเป็น ขนาดกว้าง 5.00 ม. 

นายก อบต. นายปราโมทย์   เพชรรัตน์  

 - ตัดโครงการทีÉ 83 หน้าทีÉ 47 เนืÉองจากทําไปแล้ว 

ส.อบต. หมู่ทีÉ 8 นายปรีชา  มีเดช 

 - หน้าทีÉ 107 โครงการทีÉ 10 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ เพิÉมชืÉอเป็นหมู่ทีÉ 8  

/ส.อบต. หมู.่.. 



ส.อบต. หมู่ทีÉ 16 นายสุชาติ  พินิจ 

 - หน้าทีÉ  56  โครงการทีÉ 124 เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหลัง อบต. 

ปากแพรก หมู่ทีÉ 16 ตัดออก เนืÉองจากดําเนินการไปแลว้ และ โครงการทีÉ 130 โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสาย อบต.ปากแพรก – อ่าวสิชล หมู่ทีÉ 16 ด ําเนินการแล้ว  

ตัดออกได้เลยครับ 

รองนายก อบต. นางรินรดี  วิชัยดิษฐ 

 - หน้าทีÉ  55 โครงการทีÉ 122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดกลับรถ 

หน้า อบต.ปากแพรก ม.16 โครงการนีÊซํ Ê ากับโครงการทีÉ 130 ให้ตัดออกได้เลย  

ส.อบต. หมู่ทีÉ 2 นายสมคิด  พริกนุ่น 

 - หน้าทีÉ 59 โครงการทีÉ 11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ Éา สายบ้านนายจํารัส หมู่ทีÉ 2 

ระยะทาง 50 ม. เปลีÉยนแปลงเป็น 350 เมตร และโครงการทีÉ 12 โครงการติดตั Êงไฟฟ้าแสง

สว่างรอบสระนํ Ê าหมู่บ้าน ฝายเหนียก หมู่ทีÉ 2 เปลีÉยนจากฝายเหนียก เป็นบ้านเหนียก  

ส.อบต. หมู่ทีÉ 1 นายสมปอง  ชูดวง 

 - หน้าทีÉ 31 โครงการทีÉ 1 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. หมู่ทีÉ 1 ไม่ได้ระบุสถานทีÉครับ 

ส.อบต. หมู่ทีÉ 7 นายเอนก  สุขเผือก 

 - หน้าทีÉ 40 โครงการทีÉ 45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ทีÉ 

7 ระยะทาง 1,650 ม. ขณะนีÊ ได้ทําไปแล้วบ้าง เหลือระยะทางอีกประมาณ 1,050 ม. และ

โครงการทีÉ  48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  สายดอนเสาธง – คอกช้าง ม.7  

ตัดออกเลยครับ 

ส.อบต. หมู่ทีÉ 10 นายเสงีÉยม  ดาววิจิตร 

 - หน้าทีÉ  47 โครงการทีÉ  83 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายป้ายลูกหมี นํ Ê าตก 

ประชาสรรค์ หมู่ทีÉ 10 ตัดออกซึÉงซํ Ê ากับโครงการทีÉ 79 ครับ 

 วาระทีÉ 3 การลงมต ิ

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี  

  -  การพิจารณาแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2559 – 2561) มาถึงวาระทีÉ  3 การ 

ลงมติสมาชิกท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561)  ทีÉท่านผู ้บริหาร

นําเข้าสภาวันนีÊ  โปรดยกมือครับ 

มติทีÉประชุม  เห็นชอบ 25  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

 งดออกเสียง  - เสียง 

- เป็นอันว่าร่างแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 ได้ผ่านการพิจารณาของทีÉประชุม 

สภาฯ เรียบร้อยแล้ว หลงัจากนีÊทางสภาฯ จะส่งร่างแผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561 ให้

ผู ้บริหารนําเสนอนายอําเภอต่อไป 

/ญัตติโอนงบ... 



   - ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2558 หมวดครุภัณฑ์ สํานักงาน 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี  

- ตามทีÉฝ่ายบริหารเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ สํานักงาน มายงั

ฝ่ายสภา ขอเชิญนายก อบต. ชีÊแจงครับ 

นายก อบต.  นายปราโมทย์  เพชรรัตน ์

   - ขออนุมัติจัดซืÊอครุภัณฑ์ สํานักงาน 

หลักการ 

ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  2558  แผนงานศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิÉน หมวด ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเกีÉยวเนืÉองกับการปฏิบัติราชการทีÉ

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืÉนๆ  มาตั Êงจ่ายเป็นรายการใหม่ เพืÉอจัดซืÊอเครืÉองปรับอากาศ  

69,000.-บาท  ของสํานักงาน 

เหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก มีความจําเป็นต้องจัดซืÊอเครืÉองปรับอากาศ  

ขนาด 18,000 บีทียู ฉลากประหย ัดไฟเบอร์ 5 จ ํานวน 3 เครืÉอง เพืÉอใช้ในสํานักงานแทน

เครืÉองเดิมทีÉช ํารุดไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั Êน จึงจ ําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 

ไปตั Êงจ่ายเป็นรายการใหม่ เนืÉองจากไม่ได้ตั Êงงบประมาณไว้ ดังนีÊ 

โอนลด    สํานักงานปลัด 

แผนงาน    ศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ     

งาน     งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิÉน  

  หมวด    ค่าใช้สอย 

  ประเภท  รายจ่ายเกีÉยวเนืÉองกับการปฏิบัติราชการทีÉไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอืÉนๆ  รายการ  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (รหัส 00263)      

    งบประมาณตัÊงไว้           120,000  บาท 

    งบประมาณคงเหลือ          88,400  บาท  

     งบประมาณทีÉขอโอนลด      69,000  บาท 

    งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด      19,400  บาท 

       รวมโอนลด     69,000   บาท 

    เหตุผลการโอนลด เนืÉองจากไม่ได้ตั Êงงบประมาณไว้  

 

 

 

/โอนเพิÉม... 



    โอนเพิÉม (ตั Êงจ่ายรายการใหม่)  สํานักงานปลัด 

แผนงาน    บริหารงานทั Éวไป    

งาน     บริหารงานทั Éวไป 

หมวด    ค่าครุภัณฑ์  

ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

รายการ   จัดซืÊอเครืÉองปรับอากาศ   

 

   งบประมาณตัÊงไว้             43,000    บาท                     

    คงเหลือ            26,650  บาท 

    งบประมาณทีÉขอโอน              69,000    บาท 

     งบประมาณหลังโอนเพิÉม          95,650  บาท 

     รวมโอนเพิÉม                         69,000  บาท 

    เหตุผลการโอน เพืÉอทดแทนเครืÉองปรับอากาศเครืÉองเดิมทีÉไม่สามารถใช้การได ้

- ขออนุมัติจัดซืÊอหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์เกษตร หมวดทีÉดินและสิÉงก่อสร้าง  

หลักการ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกมีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณ 

เพืÉอตั Êงจ่ายรายการใหม่ โดยจะโอนจากงานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้

สอย ประเภทรายจ่ายเกีÉยวเนืÉองกับการปฏิบัติราชการทีÉไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอืÉนๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการแผนทีÉภาษีและทรัพย์สิน เพืÉอนําไปใช้ในการเพิÉมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้ ซึÉงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผ่นทีÉภาษีและ

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน พ.ศ. 2550 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิÉน ด่วนทีÉสุด ทีÉ มท.0808.2/ว2072 ลงวันทีÉ 14 มิถุนายน 2554 โดยตั Êง

จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั Éวไป งานบริหารงานคลัง ตั Êงไว ้ 

500,000 บาท โดยจะโอนมาตั Êงจ่ายรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์เกษตร  หมวดทีÉดินและสิÉงก่อสร้าง จ ํานวนเงิน 196,800 บาท ดังนีÊ 

     หมวดครุภัณฑ์ 

   1.จัดซืÊอถังเก็บนํ Ê าขนาด 3,000 ลิตร  จ ํานวน 1 ถัง    ตั Êงไว ้ 12,500 บาท 

   2.จัดซืÊอถังแรงดันพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 500  ลิตร จ ํานวน 2 ถัง  ตั Êงไว ้ 56,000 บาท 

   3.จัดซืÊอปัËมนํ Ê าขนาด 2 แรง 2 นิÊว พร้อมตู ้ควบคุม  จ ํานวน 1 ชุด ตั Êงไว ้ 38,500 บาท 

   4.จัดซืÊอปัËมนํ Ê าขนาด 1 แรง 1 นิÊว พร้อมตู ้ควบคุม  จ ํานวน 1 ชุด ตั Êงไว ้ 23,000 บาท 

 

 

/ค่าทีÉดินและ... 



    ค่าทีÉดินและสิÉงก่อสร้าง 

5.โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ทีÉ 14 จากบ้านนายสุนทร(หอถัง) ตั Êงไว ้  66,800 บาท 

 – บ้านนายทว ีโดย ทําการขุดวางท่อประปา PVC Ø 2” ชั Êน 8.5  

ระยะทาง 840 ม. ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล- 

ปากแพรกกําหนด  

  รวม         196,800  บาท 

เหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกได้แต่งตั ÊงคณะกรรมการทํางานเพืÉอแก้ 

ปัญหานํ Ê าในการอุปโภคบริโภคและได้แจ้งให้ส่วนโยธาตรวจสอบปัญหาของประปา

หมู่บ้านปรากฏว่า ทางประปาหมู่บ้านมีปัญหาเรืÉองการจัดซืÊอว ัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์

ประปาเนืÉองจากมีรายได้ไม่เพียงพอ 

ประธานสภาฯ  นายปัญญา  ชนะภักดี   

- สมาชิกท่านใดมีเรืÉองจะสอบถาม เชิญครับ ถ้าไม่มีส่วนไหนแก้ไขเพิÉมเติมหรือสงสัยอีก 

ผมจะขอมติทั Êง 2 เรืÉองทีÉฝ่ายบริหารเสนอญัตติ ให้พิจารณาลงมติทั Ê ง 2 โครงการทีÉเสนอ

เลยตามทีÉมติทีÉประชุมเห็นชอบให้พิจารณาทีเดียวทั Êง 2 โครงการเลยนะครับ สมาชิกท่าน

ใดเห็นชอบโครงการทั Êง 2 ตามทีÉฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือครับ 

มติทีÉประชุม  เห็นชอบ  25  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

 งดออกเสียง  - เสียง 

 - เป็นอันว่าโครงการทั Êง 2 โครงการตามทีÉฝ่ายบริหารเสนอให้ทีÉประชุมสภาในวันนีÊ  ได้

ผ่านสภาฯ เป็นทีÉเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายผู ้บริหารดําเนินการได้เลยครับ 

ระเบียบวาระทีÉ 6  เรืÉองทีÉเสนอใหม่ 

   - ไม่มี  

ระเบียบวาระทีÉ 7  เรืÉองอืÉน ๆ 

   - การจัดการแข่งขันกีฬา  

ประธานสภาฯ  นายปัญญา  ชนะภักดี    

- การแข่งขันกีฬา เดิมเป็นการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของตําบลปากแพรก ซึÉงในปีนีÊ 

จะจัดได้หรือไม่ ขอเชิญท่านนายก อบต. ชีÊแจงครับ  

 

 

 

 

/นายก อบต. 



นายก อบต.  นายปราโมทย์  เพชรรัตน ์

- การแข่งขันกีฬา ได้รับความร่วมมือกันทุกครั Ê ง แต่ สตง.ชีÊแจงว่าไม่มีค ําสั Éง และระเบียบ 

ทีÉจะไปจัดซืÊออาหาร นํ Ê า เพืÉอเลี Êยงในการจัดการแข่งขัน ปีนีÊ จึงยกเลิกการจัดการแข่งขัน

กีฬาในครั Ê งนีÊ 

ประธานสภาฯ นายปัญญา  ชนะภักดี  ขอบคุณท่านนายก อบต. ทีÉชี Ê แจงครับ ถ้าสมาชิกไม่มีเรืÉ องอะไร

เพิÉมเติมแล้ว บัดนีÊได้หมดวาระการประชุมฯ และเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว 

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีÉเข้าร่วมประชุมในวันนีÊ 

 - ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

 

 (ลงชืÉอ)                                  

                                              (นายสนั Éน  อนุกูล) 

                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

                                           ผู ้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

  

 

  

 

           

    

 

(ลงชืÉอ) 

(นายอรุณ  เสียงใหญ่) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชืÉอ) 

(นางรัชนีกร  พรหมคง) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชืÉอ) 

(นางเนตรนภา  ดวงภักดี) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชืÉอ)                                

(นายปัญญา   ชนะภักดี) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 


